

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Tại phiên thảo luận buổi sáng đã có 25 đại biểu phát biểu và 4 đại biểu phát biểu tranh luận. Phát biểu thảo luận, các đại biểu đánh giá cao những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2017 và những thách thức năm 2018. Đặc biệt, đánh giá kết quả cuối cùng của năm 2017 khá ấn tượng. Tại kỳ họp thứ tư, nhiều đại biểu lo ngại về việc khó hoàn thành chỉ tiêu tăng GDP 6,7%, tuy nhiên chỉ tiêu này đã vượt kế hoạch, đạt 6,81%; kim ngạch xuất khẩu tăng 21,2%, xuất siêu 2,9 tỷ USD; CPI dưới 4%; bội chi ngân sách dưới 5%; thu hút đầu tư cao; các khu vực sản xuất đều tăng trưởng tốt; các căn cốt lớn của nền kinh tế được bảo đảm; thị trường tiền tệ ổn định; thị trường chứng khoán, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực...

Cùng với ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, những kết quả đạt được, ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các giải pháp, chính sách duy trì tăng trưởng bền vững; bảo đảm sự tăng trưởng đồng đều giữa các khu vực; kết hợp hài hòa giữa chính sách tiết kiệm với chính sách tài khóa trong bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô; không ngừng nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh; quan tâm kiến tạo thể chế, chính sách cho phát triển; thực hiện hiệu quả các giải pháp về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Liên tiếp phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa cũng cần phải được đặc biệt quan tâm trong chỉ đạo, điều hành; phải khắc phục được những hạn chế, yếu kém về văn hóa, thiếu nhân văn, nhân đạo giữa người với người trong xã hội.



Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại phiên thảo luận tại hội trường.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Cải cách thể chế là động lực cho phát triển. Để tập trung vào nhiệm vụ cải cách thể chế thì các cơ quan của Chính phủ cần giải phóng khỏi những việc mà xã hội, thị trường, cấp dưới có thể làm. Muốn vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bãi bỏ nhanh chức năng chủ quản doanh nghiệp nhà nước của các bộ, ngành. Đẩy nhanh xã hội hóa và dịch vụ công. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, cơ sở theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng, của Quốc hội. Các bộ, ngành phải thực sự là "kiến trúc sư trưởng" trong cải cách thể chế ở từng lĩnh vực. Các cơ quan của Chính phủ cần quan tâm hơn nữa cải cách thể chế sâu rộng mang tính hệ thống, dài hạn và giải phóng sức dân, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Bởi đây là nền tảng và động lực quan trọng nhất để bảo đảm bền vững và tự chủ của đất nước trong thời gian tới.

Ngoài ra, tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đề xuất các

giải pháp điều hành cho năm 2018 và những năm tiếp theo như: bảo đảm tăng trưởng bền vững; thúc đẩy chuyển giao khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động; thị trường hóa thủ tục hành chính; khắc phục những hạn chế đầu tư công trong nông nghiệp; sửa đổi một số luật, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất để phát triển các vùng chuyên canh lớn trong nông nghiệp; đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; tái cơ cấu nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng; phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long; các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hình ảnh con người Việt Nam thời hội nhập; xử lý các dự án thua lỗ; chống khai thác cát trái phép; phát huy tiềm năng, thế mạnh từng vùng, bảo đảm phát triển đồng đều và phát triển những khu kinh tế động lực của đất nước; xây dựng các thiết chế văn hóa, xã hội cho công nhân trong các khu công nghiệp...

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về đánh giá

bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018, kết hợp thảo luận cùng báo cáo về kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Trong phiên thảo luận buổi chiều, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế; đồng thời, đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong 2017 và 4 tháng đầu năm 2018. Với tốc độ GDP khởi sắc, nền kinh tế chuyển dịch nhanh động, nông, lâm nghiệp tăng trưởng ấn tượng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, cân cán thương mại đều đặn thặng dư so với các năm trước đây... Các đại biểu tin tưởng năm 2018 kinh tế - xã hội của nước ta còn tiếp tục có những bước phát triển đáng ghi nhận...

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu Quốc hội cũng thẳng thắn nhìn nhận kinh

tế vĩ mô của nước ta ổn định chưa thật vững chắc. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát. Đời sống một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Tỷ lệ thất nghiệp ở trình độ cao đẳng, đại học còn cao. Còn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, gây bức xúc xã hội, đặc biệt là hành xử bạo lực với thầy thuốc, nhà giáo, học sinh...

Trước những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục thể chế chính sách để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ tài sản công, đất công; ban hành các cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp đối với đồng bào, thanh niên dân tộc thiểu số... để từng bước khắc phục, tháo gỡ nhanh những vấn đề bất cập...

(theo quocchoi.vn)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

và tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và một số tuyến đường trong và ngoài tỉnh đã đi vào hoạt động tạo thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa của Thái Bình. Đồng chí đề nghị KIC xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện đầu tư vào tỉnh, đồng thời khẳng định Thái Bình luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đại diện KIC nói rõ về tiến độ đầu tư cũng như nguyên nhân đầu tư vào Thái Bình bị chậm so với dự kiến đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục xúc tiến đầu tư vào tỉnh, mong Thái Bình tiếp tục ủng hộ doanh nghiệp; hứa sẽ đưa ra lộ trình thực hiện công việc ở tỉnh, trao đổi thêm với tỉnh về việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, khu cảng vào khu công nghiệp Thụy Trường.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thích Đàm Thoa, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Ngân, phường Trần Lãm; Thượng tọa Thích Trí Sĩ, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thái Bình, trụ trì chùa Sùng Nghiêm, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng đến thăm, chúc mừng Đại đức Thích Thanh Diễn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đông Hưng, trụ trì chùa Quỳnh Hoa, xã Nguyễn Xá; Đại đức Thích Giác Nguyên, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, trụ trì chùa Khánh La, xã Phú Châu; Sư cô Thích Đàm Tuyên, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, trụ trì chùa Linh Ứng, xã Hoa Nam (Đông Hưng).

Tại các nơi đến thăm, chúc mừng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, chúc các tăng ni, Phật tử đón mừng năm Phật đản phúc lạc, tươi vui. Các đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tăng ni, Phật tử với phong trào của địa phương thời gian qua; đồng thời, đề nghị các tăng ni nêu cao tinh thần gương mẫu, vận động Phật tử tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phật tử các địa phương cần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động, nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", làm tốt công tác xã hội, từ thiện, hướng ứng tích cực phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các tăng ni cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp, đồng thời hứa sẽ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, sống "tốt đời, đẹp đạo".

SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN...

(Tiếp theo trang 1)

gieo cấy với định hướng: mở rộng diện tích các giống lúa cực ngắn và ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu được sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận, mở rộng hợp lý tỷ lệ diện tích trà mùa sớm và cực sớm, hạn chế gieo cấy giống nhiễm và nhạy cảm với bệnh bạc lá trên vùng thấp trũng, thường xuyên bị bạc lá. Tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nhằm giảm chi phí; phát hiện và phòng, trừ có hiệu quả các loại dịch hại, đặc biệt có giải pháp kiểm soát tốt rầy các loại và vi rút lùn sọc đen, tránh nguy cơ bùng phát bệnh trên lúa vụ mùa, vụ hè thu.

Vụ mùa năm 2018, các tỉnh phía Bắc dự kiến gieo cấy 1.296.000ha, năng suất trung bình đạt 49,3 tạ/ha. Phần đầu gieo trồng được 410.000ha cây màu vụ đông, tổng giá trị sản xuất phần đầu đạt từ 28 - 30 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất trung bình đạt 70 triệu đồng/ha.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin đến các đại biểu tham dự hội nghị về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, kết quả sản xuất vụ xuân năm 2018 nói riêng của Thái Bình. Cùng với các tỉnh trong khu vực, vụ xuân năm 2018 ở Thái Bình đến thời điểm hiện nay có thể đánh giá là vụ xuân thắng lợi trên cả 3 tiêu chí: diện tích, năng suất, hiệu quả kinh tế; năng suất dự kiến cao hơn vụ xuân năm trước. Từ những kết quả đạt được đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành sản xuất. Mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp của Thái Bình trong thời gian tới cũng được đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin đến hội nghị. Theo đó, cùng với sản xuất truyền thống, Thái Bình đang tập trung thực hiện tích tụ ruộng đất, tăng cường hợp tác với Học viện Nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn nhằm đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng... Đồng chí mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh trong khu vực đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, ngành Nông nghiệp nói riêng.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Ngoài ra, tập trung tuyên truyền những sự kiện nổi bật trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, các chủ trương, chính sách mới; tiếp tục tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC. Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc. Trị giá 150 triệu đồng. Mở thưởng ngày 22 tháng 5 năm 2018. Số trúng thưởng: 19024. Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng. Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu. CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên khu vực biên giới biển

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nhất là ngư dân đã được nâng lên, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Buổi tuyên truyền, PBGDPL do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức đã thu hút gần 200 cán bộ, ngư dân, người dân xã Thụy Trường (Thái Thụy) tham gia. Ông Bùi Sỹ Còi, thôn Lỗ Trường, xã Thụy Trường chia sẻ: Không chỉ có tôi mà những ngư dân rất cần những buổi tuyên truyền như thế này. Qua đây chúng tôi không chỉ được trang bị thêm kiến thức pháp luật, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của địa phương mà còn phòng, tránh được những vi phạm pháp luật do không hiểu biết gây ra.

Thượng tá Phạm Quang Huỳnh, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Năm nay, công tác tuyên truyền, PBGDPL của đơn vị có đổi mới. Nếu như trước đây các buổi tuyên truyền được phân ra các nội dung nhỏ lẻ do một cơ quan, đơn vị liên quan đảm nhiệm thì nay thực hiện "3 trong 1". Theo đó, đơn vị mới các cơ quan liên quan cùng tham gia tuyên truyền, PBGDPL, giải đáp trực tiếp những thắc mắc của nhân dân về lĩnh vực mình phụ trách. Việc tổ chức như vậy vừa tiết kiệm thời gian vừa hiệu quả. Nội dung tập trung tuyên truyền,



Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tìm hiểu pháp luật tại phòng đọc của đơn vị.

phổ biến các văn bản pháp luật mới, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh; nhất là các văn bản liên quan đến biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển...

Thời gian qua, hình thức tuyên truyền, PBGDPL được BĐBP tỉnh triển khai phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn. Đối với ngư dân, đơn vị tổ chức tuyên truyền thông qua radio và hệ thống máy thông tin liên lạc tầm xa được trang bị trên các tàu; đồng thời, in các tờ rơi, tài liệu và hỏi đáp liên quan đến pháp luật

trên biển để cấp miễn phí cho ngư dân trước chuyến đi biển. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn thường xuyên cử cán bộ địa bàn đến các khu dân cư tổ chức tuyên truyền, PBGDPL lồng ghép với công tác vận động quần chúng, vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Đối với các cơ sở giáo dục, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp biên soạn tài liệu "Phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biên giới biển và hải đảo Việt Nam" và sách hướng dẫn sử dụng tài liệu trên để cấp phát, tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục. Từ năm 2013 đến nay, BĐBP tỉnh đã cấp phát được trên 2.000 tài liệu và 1.000 cuốn hướng dẫn sử dụng

cho các trường THPT, THCS, tiểu học, trung tâm học tập cộng đồng của hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải. Xây dựng tủ sách pháp luật ở các đơn vị biên phòng địa bàn và địa phương ven biển đã phát huy hiệu quả, là một kênh tuyên truyền đưa pháp luật vào cuộc sống. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với 14 xã, thị trấn ven biển của tỉnh củng cố, nâng cấp các tủ sách pháp luật. Đến nay, 100% xã, thị trấn và đơn vị biên phòng đều có tủ sách pháp luật với hơn 60 đầu sách pháp luật các loại. Các tủ sách thường xuyên được bổ sung sách, báo pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu,